



## สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง	สื่อ
1. 'นฤมล' ลุ้นปีนี้ส่งออกทุเรียนทะลุ 1.4 แสนล.	มติชน
2. 'อิทธิ' เดินหน้ามาตรการป้องกัน-แก้ฝุ่นPM2.5ภาคเกษตร	แนวหน้า
3. 'อัครา' ดันกึ่งทะเลเป็นวาระแห่งชาติจ่อใช้11มาตรการมุ่งยกระดับกึ่งไทย	แนวหน้า
4. คาดศก.68ขยายตัว2.8% จีดีพีปี67โต2.5	มติชน
5. ภาพข่าว: เหล็กสหวิริยาพัฒนาประมงบางสะพานยังยืนผนึกกำลังเครือข่าย...	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
6. เร่งแก้ไขฝากเงินและการลงทุน	เดลินิวส์
7. ชาวนาร้องรัฐช่วยพยุงราคาข้าว	ไทยโพสต์
8. ถกด่วนดันราคาข้าวเปลือก	เดลินิวส์
9. ดันแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ	ไทยรัฐ
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. สภาพัฒน์ฯ เผยจีดีพี Q4 โต 3.2% ต่ำกว่าคาดที่ 3.7-3.8% เหตุภาคอุตสาหกรรม...	ข่าวหุ้น
12. สศช.ชี้จีดีพี67โตแค่2.5%	ไทยโพสต์

\*\*\*\*\*

# 'นฤมล' ลุ้นปีนี้ส่งออกทุเรียนทะลุ 1.4 แสนล.

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า ได้พบ น.ส.ซุน เหมยจุน รัฐมนตรีว่าการสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ทหารถึงความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาการส่งออกสินค้าผลไม้จากประเทศไทยไปยังจีนว่าดำเนินการอะไรบ้าง เพราะจีนนำเข้าผลไม้จากประเทศไทยเป็นอันดับ 1 และทุเรียนเป็นสินค้าที่นำเข้ามามากที่สุด จึงจำเป็นต้องดูแลความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยไทยส่งออกทุเรียนไปจีนเฉลี่ยปีละ 1.3-1.4 แสนล้านบาท คาดว่าในปี 2568 จะส่งออกทุเรียนไปจีนมูลค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งทุเรียนไทยครองส่วนแบ่งตลาดในจีนถึง 57% และผู้บริโภคจีนยังให้การยอมรับทุเรียนไทยมาก

นางนฤมลกล่าวว่า การดูแลผลไม้โดยเฉพาะทุเรียน ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาได้รับรายงานถึงปัญหาในการพบสารปนเปื้อน จึงมอบหมายกรมวิชาการเกษตร ออกประกาศให้ผู้ประกอบการดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนด และเรียกฟรุ๊ตบอร์ดสั่งการเร่งด่วนให้ตรวจสอบสารย้อมสีเหลือง หรือ Basic Yellow 2 (BY2), แคดเมียม และ

หนอนในสินค้า พร้อมเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการตรวจสอบ (แล็บ) ที่จะตรวจสอบ เพื่อยืนยันว่าจะไม่มีสารปนเปื้อนในทุเรียน ที่ผ่านมามีแล็บที่มีความพร้อม 4-5 ราย ที่ให้การตรวจสอบได้ แต่ปัจจุบันจำนวนห้องแล็บมากขึ้น พร้อมที่จะให้ตรวจสอบสินค้าได้แล้ว เพราะได้มอบนโยบายให้กับกรมวิชาการเกษตรเร่งตรวจสอบให้มีความเร็วขึ้น และเพิ่มจำนวนแล็บในการรองรับการตรวจสอบ

นางนฤมลกล่าวว่า นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรมีความพยายามจะเปิดตลาดโคเนื้อและโคมีชีวิตไปยังตลาดจีน ตั้งแต่ปี 2562 และส่งรายงานให้กับสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) หน่วยงานของจีน ซึ่งได้สอบถามมายังประเทศไทยเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งไทยได้รายงานให้ทราบถึงความคืบหน้าว่าประเทศไทยได้มีการเตรียมพื้นที่ค้ายกกันโรคสำหรับโคมีชีวิตเพื่อสร้างความมั่นใจว่าโคมีชีวิตจะไม่ติดโรคก่อนที่จะส่งออกไปยังประเทศจีน ตอนนี้อยู่ระหว่างรอรับการประเมินผลของจีน ล่าสุดได้ประชุม Beef Board เห็นชอบให้เร่งหางบประมาณเพื่อนำวัคซีนฉีดให้สัตว์เพื่อป้องกันโรคได้ 100% จากที่ผ่านมามีวัคซีนป้องกันโรคได้เพียง 50-60%

# 'อิทธิ'เดินทางมามาตรการป้องกัน-แก้อากาศPM2.5ภาคเกษตร

นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ภาคการเกษตร ครั้งที่ 1/2568 พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการปัญหาละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ภาคการเกษตร โดยมีหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตามสถานการณ์ปัญหาฝุ่น PM2.5 ในประเทศที่มีความรุนแรงมากขึ้น และรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างรอบครอบ และเร่งด่วน ตลอดจนยกระดับมาตรการในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยจะนำร่างคำสั่งดังกล่าวเสนอ รมว.เกษตรฯ เพื่อลงนามเห็นชอบ ต่อไป

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้รายงานข้อมูลสถานการณ์จุดความร้อน (Hot Spot) ข้อมูลจากดาวเทียม ดังนี้ 1.จุดความร้อนสะสม แบ่งตามพื้นที่ความรับผิดชอบ วันที่ 1-27 มกราคม 2568 พบจุดความร้อนในพื้นที่เกษตรกรรม 6,333 จุด (51.24 % ของทั้งหมด) แบ่งเป็นพื้นที่การเกษตร 4,207 จุด (34.04% ของทั้งหมด) และในเขต ส.ป.ก.2,126 จุด (17.20% ของทั้งหมด) 2.จุดความร้อนสะสม ตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน วันที่ 1-27 มกราคม 2568 พบจุดความร้อนในพื้นที่นาข้าว 3,563 จุด (28.83% ของทั้งหมด) ในพื้นที่ปลูกข้าวโพดและไร้หมุนเวียน 568 จุด (4.60% ของทั้งหมด) ในพื้นที่ปลูกอ้อย 1,046 จุด (8.46% ของทั้งหมด) ในพื้นที่การเกษตรอื่น 1,774 จุด (14.35% ของทั้งหมด) พื้นที่ป่า 4,238 จุด (34.29% ของทั้งหมด) และ อื่นๆ 1,170 จุด (9.47% ของทั้งหมด)

นอกจากนี้ นายอิทธิได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ดำเนินมาตรการตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่อง มาตรการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ภาคการเกษตร ประกาศเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568 โดยได้กำหนดคุณสมบัติเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุน การช่วยเหลือจะต้องไม่เผาในพื้นที่เกษตรกรรมของตนเอง หากเกษตรกรรายใดมีการเผาในพื้นที่จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เป็นระยะเวลา 2 ปี (ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2568-30 พฤษภาคม 2570) และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งข้อมูลพื้นที่เผาไหม้ของเกษตรกร จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ทุก 15 วัน ให้กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อตรวจสอบพื้นที่เผาไหม้ของเกษตรกรต่อไป



## 'อัครา'ดันกุ้งทะเล เป็นวาระแห่งชาติ จ่อใช้ 11 มาตรการ มุ่งยกระดับกุ้งไทย

นายอัครา พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2568 ที่กรมประมง โดยที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหากุ้งทะเลเป็นวาระแห่งชาติ พ.ศ. 2568-2572 ซึ่งกรมประมงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ปัญหา ด้านกุ้งทะเล และต้องการผลักดันการแก้ปัญหากุ้งทะเลให้เป็นวาระแห่งชาติ จึงจัดประชุมหารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง จัดทำกิจกรรม/โครงการ และยกย่องมาตรการสำคัญเพื่อแก้ปัญหากุ้งทะเลตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งทะเลของประเทศไทย 11 มาตรการ ประกอบด้วย มาตรการที่ 1

การพัฒนาคุณภาพพันธุ์คุณภาพสูง มาตรการที่ 2 การจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งอย่างยั่งยืน มาตรการที่ 3 การควบคุมคุณภาพอาหาร กุ้ง มาตรการที่ 4 การจัดการโรคและการป้องกันโรคในกุ้ง มาตรการที่ 5 การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปและการถนอมคุณภาพ

มาตรการที่ 6 การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและแปรรูปสินค้ากุ้งทั้งในและต่างประเทศ มาตรการที่ 7 การสร้างแบรนด์ และเพิ่มช่องทางการตลาด มาตรการที่ 8 การบริหารจัดการข้อมูลกุ้ง มาตรการที่ 9 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม มาตรการที่ 10 การยกระดับความรู้บุคลากร ทั้งเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ และมาตรการที่ 11 การสร้างเครือข่ายความเข้มแข็ง ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทบทวนและพิจารณารายละเอียดของมาตรการ เพื่อช่วยยกระดับอุตสาหกรรมกุ้งทะเลไทย

# คาดศก.68ขยายตัว2.8% จีดีพีปี67โต2.5

## สภาพัฒน์แนะรบ.เร่งลงทุน ชานาฮือ-ร่องราคาข้าวดี 'พิชัย'นัดถกอนุฯนบช.ช่วย

สศช.เปิดตัวเลข ศก.ปี'67 ขยายตัว 2.5% คาดปีนี้อยู่ที่ 2.8%  
แนะ รบ.ลงทุนจัดการน้ำ  
กระจายโครงการลงหลายพื้นที่  
มีอบชานาฮือร้องนายกฯ  
แก้ราคาข้าวตกต่ำ 'พิชัย'นัด  
ประชุม 20 ก.พ.เร่งช่วย พร้อม  
จัดตลาดนัดข้าวเปลือก 8 จว.ดึง  
ราคาเพิ่ม (อ่านต่อหน้า 7)

### จีดีพี

#### พิชัยถกแก้ชานาฮือปรับราคาดี

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ นายพิชัย  
นริทพะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
เปิดเผยว่า ได้สั่งกรมการค้าภายในจัดประชุม  
คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าว  
แห่งชาติ (นบช.) ด้านการตลาดวันที่ 20 กุมภาพันธ์  
ซึ่งตนเป็นประธาน มีหน่วยงานภาครัฐ กระทรวง  
เกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้ง  
ภาคเอกชน ร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไข  
ปัญหาชานาฮือที่ได้รับผลกระทบด้านราคา  
ข้าวในตลาดโลก ก่อนเสนอคณะกรรมการ  
นโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบช.) มีนาย  
พิชัย ชูณหวิธ รองนายกรัฐมนตรีและ รว.คลัง  
เป็นประธาน โดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งออก

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร็วที่สุด ที่ใน  
ช่วงนี้ได้รับผลกระทบราคาจากที่อินเดียกลับมา  
ส่งออกข้าว รวมถึงอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ลด  
การนำเข้าข้าว ทำให้ข้าวไทยได้รับผลกระทบ

นายพิชัยกล่าวว่า ได้สั่งกรมการค้าภายใน  
ดำเนินการคู่ขนานจัดตลาดนัดข้าวเปลือกปีการ  
ผลิต 2567/68 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน  
2568 มีแผนจะจัดตลาดนัดข้าวเปลือกอีก  
14 ครั้ง เพื่อดึงราคาข้าวเปลือกให้สูงขึ้น  
ในพื้นที่เป้าหมาย 8 จังหวัด ได้แก่ อ่างทอง สุรินทร์  
สิงห์บุรี พิษณุโลก สุโขทัย พระนครศรีอยุธยา  
อุบลราชธานีและนครราชสีมา ตั้งเป้าจะช่วย  
ดันราคาขายข้าวของเกษตรกรให้ปรับเพิ่ม  
ขึ้นได้ 100-200 บาทต่อตัน โดยจัดครั้งที่ 1  
ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 16-20  
กุมภาพันธ์นี้

"การจัดตลาดนัดข้าวเป็นกลไกสำคัญทำให้  
เกิดการแข่งขัน ช่วยให้เกษตรกรจำหน่ายข้าว  
ในราคาที่สูงขึ้น เพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรและ  
สร้างอำนาจต่อรองกระจายข้าวเปลือกมากขึ้น  
โดยให้กรมการค้าภายใน สำนักงานพาณิชย์  
จังหวัด เร่งดำเนินการในพื้นที่ภาคกลางและ  
ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งชานาฮือทยอยออก  
สู่ตลาดและจะได้ประสานชานาฮือแต่ละพื้นที่  
ร่วมกันกำหนดจุดจัดตลาดนัดข้าวเปลือกให้  
ตรงกับปริมาณผลผลิตที่ออกและช่วงเวลาให้  
ครอบคลุมทุกพื้นที่" นายพิชัยกล่าว

#### นายกชานาฮือ'อึ้ง'แก้ด่วน

ด้านนายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นาย

สมาคมชานาฮือและเกษตรกรไทย ระบุว่า เห็นใจ  
และเข้าใจถึงความเดือดร้อนของเกษตรกร  
เป็นอย่างมาก ที่ต้องประสบกับปัญหาราคา  
ข้าวเปลือกเจ้าตกต่ำลดลงจากสถานการณ์ตลาด  
แต่ก็ไม่สบายใจ ไม่เห็นด้วยที่พี่น้องเกษตรกร  
จะมาประท้วงโดยการปิดถนนเพื่อกดดันภาครัฐ  
เพราะทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ส่วนรวม  
ซึ่งเรื่องนี้ต้องระมัดระวัง โดยสมาคมไม่ได้  
นั่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น ได้ประสานงานกับ  
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องถึงความเดือดร้อน  
และแนวทางแก้ไขเรื่องดังกล่าว

"สมาคมได้ผลักดันให้มีการเสนอมาตรการ  
ผ่านทางคณะกรรมการแล้ว โดยวันที่ 17  
กุมภาพันธ์ สมาคมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี  
ที่ทำเนียบรัฐบาล รว.พาณิชย์ และ รว.  
เกษตรและสหกรณ์ ให้เร่งหาวิธีแก้ปัญหา  
เร่งด่วน ส่วนปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่เกิดจากการ  
เผา ที่รัฐมีมาตรการเข้มงวด ส่งผลต่อต้นทุนการ  
บริหารจัดการแปลงนาเพิ่มขึ้นไร่ละ 500 บาท  
ได้เสนอให้รัฐช่วยเหลือในคราวเดียวกัน เบื้องต้น  
กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้ง  
ว่าจะประชุมอนุตลาด นบช.เพื่อพิจารณาปัญหา  
วันที่ 20 กุมภาพันธ์นี้ และจะมีมาตรการให้จัด  
ตลาดนัดข้าวเปลือกในจังหวัดที่มีปัญหาด้วย"  
นายปราโมทย์กล่าว

#### ไอตราข้าวเปลือกร่วง30%

นายปราโมทย์กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์  
ข้าวเปลือกเจ้านาปรับ ปี 2567/68 คาดว่าจะมี  
ปริมาณรวม 6.53 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มขึ้น  
1.08 ล้านตันข้าวเปลือก หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20  
จากปีก่อนที่มีปริมาณอยู่ที่ 5.45 ล้านตันข้าว  
เปลือกส่วนด้านผลผลิตเริ่มทยอยออกสู่ตลาด  
แล้วในเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยกระจุกตัวช่วง  
เดือนมีนาคม-เมษายน 68% หรือ 4.42 ล้านตัน  
สำหรับราคาข้าวเปลือกเจ้า ณ วันที่ 14  
กุมภาพันธ์ อยู่ที่ 8,300-9,000 บาทต่อตัน  
เฉลี่ยอยู่ที่ 8,650 บาทต่อตัน ลดลงเมื่อเทียบ  
กับปีก่อนที่ 12,500 บาทต่อตัน หรือลดลง 30%



“ราคาปรับลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกันยายน 2567 เนื่องจากอินเดียนำส่งออกข้าวขาวตามปกติ รวมทั้งอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์มีแนวโน้มนำเข้าลดลงจากการเก็บสต็อกที่เพียงพอแล้ว ทำให้ความต้องการนำเข้าข้าวขาวจากไทยชะลอตัว จึงได้ปรับตัวลดลงมาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับราคาในปี 2565 ช่วงก่อนที่อินเดียจะงดการส่งออกข้าว” นายปราโมทย์กล่าว

### พณ.ขายน้ำมันปาล์มถูก3ล้านขวด

ที่ตลาดมีนบุรี นายกรนิจ โนนชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมได้ลงพื้นที่ติดตามการจำหน่ายน้ำมันปาล์มขวดตามนโยบายนายพิชัย นริพทะพันธุ์ รมว.พาณิชย์ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในการบริโภคน้ำมันปาล์ม โดยร่วมมือกับสมาคมตลาดสดไทย สมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทย จำนวน 60 ตลาด เปิดจำหน่ายน้ำมันปาล์มราคาประหยัดขวดละ 49 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ หมุนเวียนไปในตลาดที่เข้าร่วมโครงการ และวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พื้ที่ แมกซ์มาร์ทและสถานีบริการน้ำมันพื้ที่ จะเปิดจำหน่าย 320 จุด ในราคาทุนขวดละ 55 บาท โดยปริมาณน้ำมันขวดที่จำหน่ายในตลาด มีขายคงฟ้าและสถานีบริการน้ำมันพื้ที่ทั้งสิ้น 3 ล้านขวด

“เบื้องต้นจะเริ่มขายในพื้นที่กรุงเทพฯและ

ปริมณฑล ก่อนกระจายไปยังพื้นที่ต่างจังหวัด โดยมีประชาชนเดินทางเข้ามาซื้อสินค้ากันอย่างต่อเนื่อง และขอบคุณที่กรมเพิ่มทางเลือกในการบริโภคน้ำมันปาล์ม โดยในพื้นที่กรุงเทพฯ จะมีไมยธงฟ้าออกจำหน่ายสินค้าตามชุมชนต่างๆ ประมาณ 50 จุดต่อวัน ยังมีสินค้าไฮไลต์ทั้งข้าวสาร น้ำตาลทราย ไข่ไก่มาจำหน่ายด้วย เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน” นายกรนิจกล่าว

### บีโอไอออกนิสสันปมยุบรง.

นายณฤตม์ เทอดสถิรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยถึงกรณีการนำเสนองาน บริษัท นิสสัน มอเตอร์ จำกัด ประกาศปิดโรงงานผลิตรถยนต์ 3 แห่งทั่วโลก พร้อมลดกำลังการผลิตและปรับลดพนักงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยหนึ่งในโรงงานที่จะปิดเป็นโรงงานแห่งแรกของนิสสันในประเทศไทย ภายหลังจากทราบข่าวบีโอไอได้หารือกับนายโทชิฮิโระ ฟุจิกิ ประธานบริษัทนิสสัน ภูมิภาคอาเซียน และนิสสันประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยผู้บริหารของนิสสันได้ชี้แจงว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นการรวมสายการผลิต (Line Integration) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน และเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูกิจการและ

ปรับโครงสร้างธุรกิจทั่วโลกของนิสสัน โดยจะเป็นการรวมกระบวนการผลิตรถยนต์บางส่วนจากโรงงานที่ 1 ซึ่งเป็นโรงงานดั้งเดิมที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 ไปยังโรงงานที่ 2 ที่อยู่ในพื้นที่ติดกัน ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ.2557

นายณฤตม์กล่าวว่า โดยนิสสันจะดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิต โดยโรงงานที่ 1 จะถูกปรับให้เป็นโรงงานประกอบตัวถังและบีมขึ้นรูปชิ้นส่วน รวมถึงงานโลจิสติกส์ภายในโรงงาน ขณะที่การประกอบรถยนต์ของนิสสันจะไปรวมอยู่ที่โรงงานที่ 2 ซึ่งนิสสันเตรียมเริ่มดำเนินการตามแผนตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ.2568 เป็นต้นไป โดยความพยายามดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายในการปรับลดต้นทุนคงที่ในการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสม และเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ในประเทศไทย

### จ่อลงทุนรถยนต์ไฮบริดเพิ่ม

นายณฤตม์กล่าวว่า ผู้บริหารของนิสสันได้ยืนยันว่า ประเทศไทยจะยังคงเป็นตลาดสำคัญของนิสสันในภูมิภาคอาเซียน โดยฐานการผลิตในไทยเป็นเพียงประเทศเดียวในอาเซียนที่นิสสันเป็นผู้ลงทุนเอง อีกทั้งยังใช้ประเทศไทยเป็นฐานของสำนักงานภูมิภาค (Regional Headquarters) เพื่อกำกับดูแลกิจการในประเทศต่างๆ ในอาเซียนด้วย บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะเติบโต พัฒนาแบรนด์และ





ธุรกิจในตลาดอาเซียนและประเทศไทยต่อไป โดยมีแผนจะลงทุนเพิ่มเติมเพื่อผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ในประเทศไทย ซึ่งมีแผนจะเปิดตัวในช่วงปี พ.ศ.2569-2570 และจะขอรับการส่งเสริมตามมาตรการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะมีการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับการผลิตรถยนต์ไฮบริด (HEV) เหลือ 6-9% มีผลตั้งแต่เริ่มใช้โครงสร้างภาษีใหม่เป็นเวลา 7 ปี (พ.ศ.2569-2575)

“รัฐบาลและบีโอไอมุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นที่ได้ลงทุนในไทยมายาวนานกว่า 50 ปี เพื่อให้ยังคงมีความสามารถในการแข่งขันและสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างราบรื่น เห็นได้จากการที่บอร์ดอีวีและบีโอไอได้ออกมาตรการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น BEV, PHEV, HEV และ MHEV โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำฐานการผลิตและส่งออกยานยนต์แห่งอนาคตของภูมิภาคและของโลก” นายอนุทินกล่าว

## สศช.เปิดจีดีพีปี'67โต2.5%

นายอนุชา พิษยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 ทั้งปี 2567 และแนวโน้มปี 2568 ว่า เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 ขยายตัว 3.2% เติบโตจากไตรมาสที่ 3 ที่ขยายตัว 3% โดยมีการขยายตัวเกือบทุกหมวด โดยเฉพาะการลงทุนภาครัฐ การส่งออกสินค้าและบริการ การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ส่วนภาคการเกษตรกลับมาขยายตัวเป็นบวกครั้งแรกในรอบ 5 ไตรมาส ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนยังคงหดตัว โดยเฉพาะการผลิตยานยนต์และภาคอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากความเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินที่ต้องการแก้หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง

นายอนุชา กล่าวว่า โดยรวมเศรษฐกิจไทยปี 2567 ขยายตัว 2.5% เติบโตจากการขยายตัว 2% ในปี 2566 ปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายจ่ายภาครัฐ โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนที่ขยายตัว 4.8% การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว 4.4% และการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัว 2.5% และการขยายตัวต่อเนื่องของการส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 5.8% ขณะที่ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอัตราเงินเพื่อ

ปี 2567 อยู่ที่ 0.4% ชะลอลงจากปี 2566 ที่ 1.2% อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำที่ 1% ดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่ที่ 2.3% ซึ่งเกินต่อเนื่องจากปี 2566 อยู่ที่ 1.5%

## คาคปี'68ก.ขยายตัว2.8%

นายอนุชา กล่าวว่า สำหรับเศรษฐกิจปี 2568 คาดว่าจะขยายตัว 2.3-3.3% โดยมีค่ากลางอยู่ที่ 2.8% จากการอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่คาดว่าจะขยายตัว 3.3% และ 3.2% ตามลำดับ มูลค่าการส่งออกในรูปดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 3.5% อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ช่วง 0.5-1.5% และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 2.5% ของจีดีพี โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก 1.การเพิ่มขึ้นของรายจ่ายภาครัฐ โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุน 2.การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการบริโภคภาคเอกชนและการปรับตัวดีขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน 3.การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง และ 4.การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการส่งออกสินค้า

นายอนุชา กล่าวว่า ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่ยังต้องจับตา คือความเสี่ยงของนโยบายสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะมาตรการขึ้นอัตราภาษีนำเข้าและการจัดเก็บภาษีศุลกากร อาจทำให้จีดีพีไม่ถึง 3% และภาระหนี้สินครัวเรือนและภาคธุรกิจที่อยู่ในระดับสูง รวมถึงความเสี่ยงจากการผันผวนในภาคการเกษตรทั้งผลผลิตและราคาสินค้าเกษตรสำคัญ

“การคาดการณ์จีดีพีปี 2568 ขยายตัว 2.3-3.3% ค่ากลาง 2.8% นั้น สศช.ได้รวมมาตรการแจกเงินหมื่นและความเสี่ยงจากนโยบายการค้าโลกแล้ว ส่วนเป้าหมายที่รัฐบาลต้องให้จีดีพีขยายตัวถึง 3.5% สศช.มองว่าต้องมีมาตรการเสริมการลงทุนและกระตุ้นการบริโภค โดยเฉพาะการลงทุนภาครัฐและการลงทุนจากภาครัฐ” นายอนุชา กล่าว

## แนะรัฐเร่งลงทุนจัดการน้ำ

นายอนุชา กล่าวว่า สำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นต้องดูช่วงเวลาที่เหมาะสม รวมถึงต้องพิจารณาเม็ดเงินที่เหลืออยู่ ซึ่งหลังจากมีการแจกเงินหมื่นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุไปแล้วมีเม็ดเงินเหลืออยู่ในขณะนี้ราว 1.57 แสนล้านบาท โดยมองว่าช่วงครึ่งหลังของปี 2568 เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการกระจายการเม็ดเงินลงทุนภาครัฐ ซึ่งต้องมีการจัดทำแพคเกจการลงทุนเพิ่มเติม โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการน้ำ ควรทำเป็นโครงการขนาดไม่

ใหญ่ งบประมาณ 5-10 ล้านบาทต่อโครงการ เพื่อกระจายเม็ดเงินไปในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นปัจจัยการส่งเสริมการลงทุนในระยะยาวและความมั่นคงในการบริหารจัดการน้ำในประเทศ หากสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพของรัฐบาลประสบความสำเร็จได้ และจะช่วยแก้ปัญหาภัยพิบัติในระดับหนึ่งด้วย

“ส่วนข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลในการรับมือกับนโยบายนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ที่กำลังจะเริ่มขึ้นนั้น สศช. มองว่าภาครัฐควรเร่งส่งเสริมเม็ดเงินการลงทุนกระตุ้นภาคการส่งออก และส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง” นายอนุชา กล่าว

## เปิด5ปัจจัยบริหารศก.มหภาค

นายอนุชา กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในปี 2568 ควรให้ความสำคัญ 1.การเตรียมการรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าของประเทศคู่ค้า โดยการเจรจาและเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐ การปกป้องภาคการผลิตจากการทุ่มตลาดและการใช้นโยบายการค้าที่ไม่เป็นธรรม การเร่งรัดการส่งเสริมการส่งออกสินค้าที่มีศักยภาพ การส่งเสริมให้ภาคธุรกิจบริหารจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

2.การเร่งรัดการลงทุนภาคเอกชนให้กลับมาขยายตัว โดยเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติเพื่อดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ เร่งรัดนักลงทุนที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในช่วงปี 2565-2567 ให้เกิดการลงทุนจริงโดยเร็ว การพัฒนาระบบนิเวศที่เหมาะสมเพื่อดึงดูดอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย การเพิ่มผลิตภาพการผลิตผ่านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง

3.การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดเงินรายจ่ายภาครัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว โดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่ต่ำกว่า 75% ของกรอบงบลงทุนรวม 4.การสร้างการรับรู้มาตรการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ เพื่อให้ลูกหนี้โดยเฉพาะลูกหนี้รายย่อยและธุรกิจ SMEs ได้รับความช่วยเหลือในการปรับโครงสร้างหนี้และสามารถชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ

5.การขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวให้ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการ



เร่งรัดแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (PM2.5) ควบคู่ไปกับการรักษามาตรฐานความปลอดภัย และการเตรียมความพร้อมของปัจจัยแวดล้อม ด้านการท่องเที่ยว อาทิ สนามบินและเที่ยวบิน

### ซีไอเอ็มบีไทยชี้ยากจีดีพี3%

นายอมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสำนักวิจัย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า ที่ สศช.คาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจไทยปี 2568 อยู่ช่วง 2.3-3.3% มีค่ากลางอยู่ที่ 2.8% หากดูรายละเอียดมีปรับลดการลงทุนภาครัฐและการใช้จ่ายภาครัฐ เรายังมองการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทยยังคงเร่งขึ้น เทียบไตรมาสต่อไตรมาสในช่วงแรก แต่ด้วยปัญหาสงครามการค้า การฟื้นตัวของภาคการส่งออกที่ยังไม่ชัดเจน รวมทั้งการบริโภคเอกชนยังมีความเสี่ยงขยายตัวต่ำโดยเฉพาะรถยนต์ การลงทุนเอกชนอ่อนแอลงโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ โดยรวมอาจจะกดดันการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทยช่วงครึ่งหลังของปีได้

“มองว่ายากที่เศรษฐกิจไทยปีนี้จะโตถึง 3% เว้นแต่รัฐมีมาตรการกระตุ้นแรงๆ ออกมา เรายังคงคาดการณ์เศรษฐกิจจะโตที่ 2.7% และน่าจะเห็นการเติบโตที่น้อยลงในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป เทียบไตรมาสต่อไตรมาสตลอดในช่วงที่เหลือของปีนี้” นายอมรเทพกล่าว

นายอมรเทพกล่าวว่า สำหรับนโยบายการเงิน ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่โตช้า ความเสี่ยงที่เปราะบางมากขึ้น การขยายตัวที่เริ่มชะลอลงในภาพการท่องเที่ยวที่อาจไม่ใช้แรงส่งแรงเหมือนปีก่อนหน้า ประกอบกับเงินเฟ้อยังขยายตัวต่ำจากกำลังซื้อที่ยังอ่อนแอ อาจมีส่วนให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เริ่มส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่

26 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อประคองเศรษฐกิจไทย

### ไมเนอร์มองศก.ไทยยังท้าทาย

นายติลป ราชากาเรีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลัง สศช.เปิดตัวเลขจีดีพีไตรมาส 4/2567 และปี 2567 ที่โตต่ำกว่าคาดการณ์ไว้ รวมถึงจีดีพีไทยปี 2568 โตที่ 2.8% ยอมรับว่าภาพในประเทศยังมีปัจจัยท้าทายอยู่ แต่รัฐบาลพยายามทำทุกรูปแบบเพื่อขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชูโรงเศรษฐกิจไทย

นายติลปกล่าวว่า ส่วนกรณีนโยบายต่างๆ ของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อด้านการท่องเที่ยว เพราะทุกคนยังต้องมีการเดินทางทั้งเพื่อสันทนาการ หรือทำธุรกิจต่างๆ ทำให้การท่องเที่ยวจะไม่กังวลกับสภาพเศรษฐกิจใหญ่ ยังมีปัจจัยหนุนอย่างค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งค่ามากขึ้น ส่งผลให้นักท่องเที่ยวสหรัฐฯหลังไหลออกไปใช้จ่ายและท่องเที่ยววนนอกประเทศมากขึ้น ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้พำนักอยู่ในโรงแรมของเราเพิ่มขึ้นด้วย ขณะที่ปัจจัยอื่นๆ อาทิ ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ เมื่อนายโดนัลด์ ทรัมป์ เข้ามาแล้วอาจจบลงได้เร็วขึ้น

“ภาครัฐทำหน้าที่ได้ดี มีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว แต่อยากให้เห็นเม็ดเงินลงทุนใหม่ๆ เข้ามามากขึ้น โดยเฉพาะในตลาดหุ้นไทย เพราะหุ้นไทยหลายตัวอย่างหุ้นบริษัทยังไม่ได้สะท้อนราคาที่แท้จริง ราคาต่ำกว่ามูลค่าแท้จริงอยู่มาก ทั้งที่อัตราดอกเบี้ยโตแข็งแกร่ง จึงอยากให้รัฐบาลดูแลตลาดหุ้นไทย รวมถึงเม็ดเงินลงทุนต่างชาติ (ฟันด์โฟลว์) มากขึ้นด้วย” นายติลปกล่าว





เหล็กสหวิริยาพัฒนาประมงบางสะพานยั่งยืนผนึกกำลังเครือข่ายประมง-ทิ้งขังบอกรักทะเล - กลุ่มเหล็กสหวิริยา (SSI-TCRSS-TCS-WCE-BSBM-PPC) เครือข่ายชาวประมงบางสะพาน และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง ร่วมดำเนินกิจกรรม "ซึ่ง...บอกรักทะเล" ภายใต้โครงการรักษาลิ่งแวดล้อมทิ้งขัง (ซึ่งก้อ) ประจำปี 2568 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติบ้านอ่าวยาง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณภรณ์ดา กลับบ้านเกาะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน มีนายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพาน กล่าวต้อนรับ และนายทนงค์ศักดิ์ แข่งขัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต บริษัท สหวิริยา สตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) มอบป้ายสนับสนุนงบประมาณ

## เร่งแก้ไขฝากเงินและการลงทุน

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประชุมหารือเรื่องกฎกระทรวงเกี่ยวกับการฝากและการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด ภายหลังจากที่ได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการฝากเงินและการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2567 ที่ผ่านมา

โดยการหารือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์และผู้แทนสหกรณ์ได้ข้อสรุปดังนี้

1. การกำหนดนิยามคำว่ารัฐวิสาหกิจจะพิจารณาเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศรัฐวิสาหกิจที่สหกรณ์สามารถลงทุนเพิ่มเติมได้
2. ปรับปรุงกฎกระทรวง ข้อ 3 การกำหนดเพดานการลงทุนในนิติบุคคลที่เป็นรัฐวิสาหกิจกับนิติบุคคลอื่นให้แยกกัน
3. การกำหนดสัดส่วนเพดานการลงทุนของสหกรณ์ไม่เกินทุนเรือนหุ้นรวมทั้งทุนสำรองโดยพิจารณาให้นำทุนเรือนหุ้นทุนสำรอง และเงินรับฝากจากสมาชิก และต้องเป็นเงินที่เหลือจากการบริหารสมาชิกแล้วมาลงทุนได้.



## ชวนาร้องรัฐ ช่วยพยุงราคาข้าว



หน้า... **15**

# ชวนาร้องรัฐช่วยพยุงราคาข้าว

**พิจิตร** ● ชวนาเมืองชาละวันกว่า 2 พันคน รวมตัวบุกศาลากลางพิจิตร ยื่นหนังสือเรียกร้องรัฐบาลช่วยพยุงราคาข้าว หลังได้รับความเดือดร้อนจากราคาข้าวเปลือกตกต่ำ ให้เวลา 7 วัน หากไม่คืนหน้า 24 ก.พ. พร้อมเคลื่อนไหวอีกครั้ง

วันที่ 17 ก.พ.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชวนาจากลุ่มน้ำน่าน-ลุ่มน้ำยม ที่มาจาก 12 อำเภอของจังหวัดพิจิตร จำนวนกว่า 2,000 คน รวมตัวกันเปิดเวทีชุมนุมภายในศาลากลางจังหวัดพิจิตร ซึ่งฝ่ายปกครองได้จัดพื้นที่และอำนวยความสะดวกให้โดยแกนนำชวนาประกอบด้วย นายประกาศิต แจ่มจรัส, นายมนูญ ภูมิโชติ, นายณรงค์ อิ่มฤทัย ซึ่งเป็นตัวแทนแกนนำกลุ่มเครือข่ายคนทำนาจังหวัดพิจิตร ได้ทำการชุมนุมอย่างสงบโดยไม่มีมีการปิดถนนหรือก่อความวุ่นวายแต่อย่างใด

โดยชวนาได้ตั้งขบวนและเปิดเวทีปราศรัยย่อยระยะบายถึงความเดือดร้อน และนำข้อเสนอ 3 ข้อ เพื่อขอรับการช่วย



เหลือจากรัฐบาล ดังนี้ 1.ขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยุงราคาข้าวเปลือกเกี่ยวสดความชื้น 25% อยู่ในราคา 10,000 บาท 2.ขอให้รัฐบาลควบคุมราคาต้นทุนด้านการผลิตเรื่องปุ๋ย/ยาฆ่าแมลง กำจัดวัชพืช และน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน 3.ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรที่ให้ความร่วมมือในการไม่เผาตอซังข้าว โดยช่วยเหลือชวนาในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ทั้งนี้แล้วแต่

รัฐบาลจะอนุเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าไถกลบ หรือช่วงเวลาที่ยอดการย่อยสลายของฟางข้าว พร้อมกันนี้ได้ทำการยื่นหนังสือ โดยมีนางสาวรณิยานัยพินิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, นายพรชัย อินทร์สุข ประจําสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตัวแทน สส.พิจิตร เขต 1 จากพรรคภูมิใจไทย รวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันรับหนังสือร้องทุกข์

นางสาวหน้อย ชำชัย อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขที่ 116 หมู่ 8 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร หนึ่งในตัวแทนของชวนาที่ร่วมชุมนุม เปิดเผยถึงความเดือดร้อนของชวนาในทุกวันนี้ว่า เดือดร้อนมากเนื่องจากราคาข้าวเปลือกตกต่ำ เกือบขาดรายได้แค่ต้นละ 6,000-7,000 บาทเท่านั้น นอกจากนี้ ในช่วงต้นปีอากาศหนาว ทำให้เกิดโรคแมลงระบาด เกษตรกรบางรายต้องไถต้นข้าวทิ้งซึ่งขาดทุนไปครึ่งหนึ่ง

แล้ว พอทำนาแก้ตัวรอบสองก็  
เจอราคาข้าวตกต่ำ แต่ปัจจัยการ  
ผลิตกลับมีราคาสูงขึ้น ดังนั้นจึง  
อยากเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งหา  
มาตรการพุงราคาข้าวให้ได้ตาม  
นโยบายที่หาเสียงไว้ด้วย

ด้านนางสาวอนิยา นัย  
พินิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  
กล่าวภายหลังจากที่ได้รับข้อ  
เรียกร้องจากแกนนำกลุ่มชาวนา  
ว่า สิ่งใดที่เป็นอำนาจหน้าที่ของ  
ผู้ว่าฯ และส่วนราชการต่างๆ  
ของจังหวัดพิจิตร สิ่งใดทำได้จะ  
ทำให้ทันที แต่ถ้าเป็นสิ่งที่เกิน  
นโยบายของรัฐบาลหรือเกินกว่า  
อำนาจหน้าที่ของระดับจังหวัด  
ก็จะเร่งประสานงานให้อย่าง  
เร่งด่วน เพราะเข้าใจถึงความ  
ทุกข์ ความเดือดร้อนของชาวนา  
พิจิตรเป็นอย่างดี

ซึ่งกลุ่มชาวนาได้ฟังคำ  
ยืนยันจากผู้ว่าฯ พิจิตร ต่างพึง  
พอใจและสลายตัวกลับบ้าน โดย  
กล่าวทิ้งท้ายว่าจะรออีก 7 วัน  
เพื่อรอฟังผลจากรัฐบาล ถ้าไม่มี  
ความคืบหน้า ในวันที่ 24 ก.พ.68  
จะเคลื่อนไหวกันอีกครั้ง.



# ถกด่วนดันราคาข้าวเปลือก

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเร่งจัดประชุม คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ด้านการตลาด วันที่ 20 ก.พ.นี้ เพื่อหาทางแก้ ปัญหาข้าวเปลือกนาปรังราคาตกลง ก่อนนำเสนอ คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) พิจารณาเห็นชอบโดยเร็วที่สุด โดยสาเหตุ ที่ทำให้ข้าวเปลือกราคาตก โดยมีปัจจัยหลัก ๆ มาจากประเทศอินเดียผู้ส่งออกรายใหญ่อีกกลับมา ส่งออกอีกครั้ง ประกอบกับอินโดนีเซียและ ฟิลิปปินส์ลดการนำเข้าข้าว เพราะเร่งนำเข้าไป มากแล้วเมื่อปีก่อน

“ระหว่างนี้ได้สั่งให้กรมการค้าภายใน ทำ มาตรการกู่ขนานทันทีในการจัดตลาดนัดข้าว เปลือกปีการผลิต 67/68 ตั้งแต่เดือน ก.พ.- เม.ย. 68 โดยมีแผนจัด 14 ครั้ง เพื่อดึงราคาข้าว เปลือกให้สูงขึ้น ในพื้นที่เป้าหมาย 8 จังหวัด คือ อ่างทอง สุรินทร์ สิงห์บุรี พิจิตร โขทัย

พระนครศรีอยุธยา อุบลราชธานี นคร ราชสีมา ฯลฯ ตั้ง เป้าหมายจะช่วยดัน ราคาขายข้าวเปลือก ให้เพิ่มขึ้นได้ 100- 200 บาทต่อตัน โดย จะจัดครั้งแรกที่พระ นครศรีอยุธยา วันที่



พิชัย นริพทะพันธุ์

16-20 ก.พ. 68”

นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคม ชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมามาสมาคม ได้ยื่นหนังสือให้หลายหน่วยงานภาครัฐช่วยแก้ ปัญหาข้าวเปลือกราคาตก อีกทั้งชาวนายังประสบ ปัญหาต้นทุนสูงขึ้นไร่ละ 500 บาท จากการงดเผา เพื่อช่วยลดฝุ่นพีเอ็ม 2.5

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่ต้นเดือน ก.พ. 68 เกษตรกรจากหลายจังหวัดได้รวมตัวกันยื่น หนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัด กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเรียกร้องให้ออก มาตรการช่วยเหลือชาวนา โดยมีทั้งการเปิด ประกันรายได้ หรือการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง ราคา เพราะขณะนี้ราคาข้าวตกลงมาก โดยข้าว เกี่ยวสด 6,000-7,000 บาทต่อตัน ส่วนความชื้น 25% เหลือ 8,000 บาท จากปีก่อน 10,000 บาท ขณะที่ด้านต้นทุนการผลิตนั้นได้ปรับสูงขึ้นกว่า 6,000-7,000 บาท

สำหรับสถานการณ์ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง ปี 67/68 มีปริมาณรวม 6.53 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มขึ้น 1.08 ล้านตัน หรือ 20% จากปีที่แล้วที่มี ปริมาณ 5.45 ล้านตัน โดยผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาด ช่วงเดือน ก.พ. และจะออกมากช่วงเดือน มี.ค.- เม.ย. ประมาณ 68% หรือ 4.42 ล้านตัน สำหรับ ข้าวเปลือกเจ้า ณ วันที่ 14 ก.พ. 68 อยู่ที่ 8,300- 9,000 บาท เฉลี่ย 8,650 บาท ลดลงจากราคาปี ก่อนที่ 12,500 บาท หรือลดลง 30%.

# ดิ้นแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า สิ่งที่ทำให้กรมการค้าภายในเร่งจัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาด ที่มีตนเป็นประธาน วันที่ 20 ก.พ.นี้ เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ปัญหา ราคาข้าวเปลือกนาปรังลดลงจากผลกระทบของราคาข้าวโลก ลดลงก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ซึ่งมีนายพิชัย ชูณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง เป็นประธาน พิจารณาเห็นชอบโดยเร็วที่สุด

สาเหตุที่ราคาข้าวในตลาดโลก และข้าวไทยลดลงมาจากปัจจัยหลัก คือ อินเดียกลับมาส่งออกข้าวขาวอีกครั้งเมื่อปลายปี 67 หลังจากห้ามส่งออกมาตั้งแต่กลางปี 66 ประกอบกับอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ลดการนำเข้าข้าว เพราะได้เร่งนำเข้าไปแล้วเมื่อปี 67 แต่กระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว “ผมสั่งการให้กรมการค้าภายในจัดตลาดนัดข้าวเปลือกตั้งแต่เดือน ก.พ.-เม.ย.68 โดยมีแผนจะจัด 14 ครั้ง ในพื้นที่เป้าหมาย เช่น อ่างทอง สุรินทร์ สิงห์บุรี พิษณุโลก สุโขทัย อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา ฯลฯ ตั้งเป้าหมายดันราคาข้าวเปลือกให้เพิ่มขึ้น 100-200 บาท/ตัน โดยจัดครั้งแรกที่อยุธยา วันที่ 18-20 ก.พ.68”

ด้านนายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า สมาคมยื่นหนังสือถึงนายฯ รมว.พาณิชย์และ รมว.เกษตรและสหกรณ์เพื่อให้เร่งแก้ปัญหาโดยด่วน

โดยขอให้ช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 500 บาทตามพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนไว้ส่วนฝุ่น PM2.5 ที่ภาครัฐมีมาตรการเข้มงวดจนทำให้ต้นทุนการบริหารจัดการแปลงนาเพิ่มขึ้นไร่ละ 500 บาท ก็ได้เสนอให้ภาครัฐจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรไร่ละ 500 บาท ตามพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนไว้ แต่หากรายได้ยังเผาะฟางภายใน 2 ปีจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการต่างๆของภาครัฐ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตั้งแต่ต้นเดือนก.พ.68 ชาวนาหลายจังหวัดได้รวมตัวกันยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัด รวมถึง นายกรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเรียกร้องให้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวนาปรัง ไม่ว่าจะเป็นการประกันรายได้เกษตรกร หรือจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคาเพราะขณะนี้ราคาข้าวลดลงมาก โดยข้าวเกี่ยวสด 6,000-7,000 บาท/ตัน ส่วนความชื้น 25% ราวๆ 8,000 บาท/ตัน จากราคาปีก่อนที่กว่า 10,000 บาท/ตัน ขณะที่ต้นทุนการผลิตกว่า 6,000-7,000 บาท/ตันทำให้ชาวนาขาดทุนมากสำหรับข้าวเปลือกเจ้านาปรังปี 67/68 คาดจะมี 6.53 ล้านตันเพิ่มขึ้น 1.08 ล้านตัน จากปีก่อนที่มี 5.45 ล้านตัน ส่วนราคา ณ วันที่ 14 ก.พ. อยู่ที่ 8,800-9,000 บาท/ตัน ลดลงจากราคาปีก่อนที่ 12,500 บาท/ตัน แต่ราคาข้าวชนิดอื่นๆยังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน.





เกษตรวันนี้.....● เดือนผู้ปลูกข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในระยะออกดอกถึงระยะติดฝัก รับมือเพลี้ยอ่อนข้าวโพด ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนต่าง ๆ ของใบ และช่อดอกตัวผู้ ถ้าช่อดอกมีเพลี้ยอ่อนเกาะกินอยู่มากจะทำให้ช่อดอกไม่บาน การติดเมล็ดน้อยและทำให้เมล็ดแก่เร็ว ทั้ง ๆ ที่เมล็ดยังไม่เต็มฝัก.....● หากมีการระบาดมาก จะพบกระจายอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของลำต้น กาบหุ้มฝัก โดยเพลี้ยอ่อนชนิดนี้มีปีกบินมาจากแปลงใกล้เคียง ตั้งแต่ข้าวโพดอายุประมาณ 15 วัน.....● หลังจากนั้นอีก 1-2 สัปดาห์ จะพบเพลี้ยอ่อนออกลูกเป็นตัวอ่อนรวมกันเป็นกลุ่ม ๆ โดยเฉพาะบริเวณใต้ใบล่าง ๆ และเพลี้ยอ่อนค้อย ๆ แพร่ขยายจากใบล่างขึ้นมาบนใบเรื่อย ๆ และขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็ว จนพบปริมาณสูงสุดในระยะข้าวโพดกำลังผสมเกสร มักพบเกาะเป็นกลุ่ม ๆ ดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนต่าง ๆ ของต้นข้าวโพด เช่น ยอด กาบใบ โคนใบ กาบฝัก และจะพบมากที่สุดบริเวณช่อดอก ทำให้บริเวณที่ถูกดูดกินแสดงอาการเป็นจุดสีเหลืองปนแดง.....●

นายกฯหล้าปลื้ม

# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 80,000  
Ad Rate: 1,288

Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

วันที่: อังคาร 18 กุมภาพันธ์ 2568

ปีที่: 31

ฉบับที่: 7611

หน้า: 1(บนซ้าย), 13

Col.Inch: 42.68

Ad Value: 54,971.84

PRValue (x3): 164,915.52

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: สภาพัฒน์ฯ เผยจีดีพี Q4 โต 3.2% ต่ำกว่าคาดที่ 3.7-3.8% เหตุภาคอุตสาหกรรม-อสังหาฯ ชะลอ

**จีดีพี Q4 13**  
โต 3.2% ต่ำกว่าคาด  
อุตสาหกรรม-อสังหาฯ ชะลอ

## สภาพัฒน์ฯ เผยจีดีพี Q4 โต 3.2%

### ● ต่ำกว่าคาดที่ 3.7-3.8% เหตุภาคอุตสาหกรรม-อสังหาฯ ชะลอ

สภาพัฒน์ฯ เผยเศรษฐกิจไทยไตรมาส 4/67 ขยายตัว 3.2% ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 3.7-3.8% แม้การส่งออกโตสูงสุดในรอบ 11 ไตรมาส แต่ยังคงกดดันจากภาคอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัว ขณะที่ปี 68 คาดเศรษฐกิจโต 2.3-3.3% มีปัจจัยเสี่ยงจากหนี้ครัวเรือน นโยบายเศรษฐกิจโลก และความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์

นายดอนหุชา พิษยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4/2567 ขยายตัวได้ 3.2% ได้รับแรงขับเคลื่อนจากการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวได้ 3.4% ขณะที่การส่งออกขยายตัวได้ 10.4% สูงสุดในรอบ 11 ไตรมาส และการนำเข้าขยายตัว 10.7% ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยในปี 2567 ขยายตัวได้ 2.5% ได้รับแรงขับเคลื่อนจากการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวได้ 4.4% การอุปโภคบริโภคภาครัฐขยายตัวได้ 2.5%

ขณะเดียวกัน ก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์จากสำนักวิจัยด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ ได้ประเมินการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในไตรมาส 4/2567 จะอยู่ที่ 3.7-3.8% ดังนั้น ตัวเลขที่ออกมาถือว่าต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก ส่วน

ด้านการส่งออกในปี 2567 ขยายตัวได้ 5.8% และการนำเข้าขยายตัวได้ 6.3% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2567 อยู่ที่ 0.4%

“แม้ช่วงสิ้นปี 2567 การส่งออกจะเติบโตได้ดี แต่ตัวเลขเศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ขยายตัวได้น้อยกว่าที่หลายหน่วยงานคาดไว้ที่ประมาณ 3% เป็นผลกระทบมาจาก 2 ปัจจัยการผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทย คือ อุตสาหกรรมยานยนต์ รวมทั้งการลงทุนภาคเอกชน โดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังหดตัว ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินจากความต้องการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน” นายดอนหุชา กล่าว

นายดอนหุชา กล่าวอีกว่า สำหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2568 คาดเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ในช่วง 2.3-3.3% โดยมีค่ากลางที่ประมาณ

2.8% คาดการอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัวได้ ขณะที่การส่งออกปีนี้น่าจะขยายตัวได้ 3.5% และการนำเข้าคาดว่าจะขยายตัวได้ 4% ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปีนี้น่าจะอยู่ที่ 0.5-1.5%

ทั้งนี้ ปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้เป็น การเพิ่มขึ้นของแรงสนับสนุนจากรายจ่ายภาครัฐ โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุน การขยายตัวของอุปสงค์ภาคเอกชนภายในประเทศ การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขยายตัวต่อเนื่องของการส่งออก อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังมีความเสี่ยงและข้อจำกัดที่สำคัญที่อาจทำให้เศรษฐกิจขยายตัวต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ เช่น การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความไม่แน่นอนสูง และอาจยกระดับความรุนแรงจนส่งผลให้เศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกขยายตัวต่ำกว่าที่คาด



# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 80,000  
Ad Rate: 1,288

Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

วันที่: อังคาร 18 กุมภาพันธ์ 2568

ปีที่: 31

ฉบับที่: 7611

หน้า: 1 (บนซ้าย), 13

Col.Inch: 42.68

Ad Value: 54,971.84

PRValue (x3): 164,915.52

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: สภาพัฒนาฯ เผยจีดีพี Q4 โต 3.2% ต่ำกว่าคาดที่ 3.7-3.8% เหตุภาคอุตสาหกรรม-อสังหาริมทรัพย์ ชะลอ

นอกจากนี้ ภาระหนี้สินครัวเรือนและภาคธุรกิจที่อยู่ในระดับสูง และความเสี่ยงจากแนวโน้มความผันผวนของผลผลิตและระดับราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ ที่อาจเป็นข้อจำกัดของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ-ไทยในปี นี้ อย่างไรก็ตามการประมาณการเศรษฐกิจที่ 2.8% นั้น ได้รวมโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ตไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ทั้งนี้ มีปัจจัยที่ สศช. ให้ความสำคัญและต้องติดตาม คือ การค้าโลก โดยเฉพาะมาตรการกีดกันทางการค้าที่อาจเกิดขึ้นตามมา ซึ่งเป็นความเสี่ยงสำคัญในครึ่งปีหลัง

สำหรับสมมติฐานการประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2568 ประกอบด้วย 1. เศรษฐกิจโลกในปี 2568 ขยายตัวได้ 3% ชะลอลงจาก 3.2% ในปี 2567 2. ค่าเงินบาทเฉลี่ยในปี 2568 อยู่ในช่วง 34.5-35.5 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย 3. ราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยในปีที่ 75-85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล 4. ราคาสินค้าส่งออกในรูปดอลลาร์สหรัฐในปีเพิ่มขึ้น 0-1% 5. รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศในปีมีจำนวน 1.69 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.5 ล้านล้านบาทในปี 2567 6. การเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นต้น ■

## สศช.ชี้จีดีพี 67 โตแค่ 2.5%



หน้า... 6

# สศช.ชี้จีดีพี67โตแค่2.5%

## ลุ้น68ขยับแตะ3.3%จับตามโยบายเมกาหนี้ยุโรปเร็ว

ไทยโพสต์ • 'สภาพัฒน์' แถลงตัวเลข GDP ไตรมาสที่ 4/67 เศรษฐกิจไทยขยายตัว 3.2% ทั้งปี 67 ขยายตัว 2.5% ส่วนปี 68 ขยายตัวได้ 2.3-3.3% เน้นจับตามโยบายสหรัฐและภาวะหนี้สินครัวเรือน

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 ทั้งปี 2567 และแนวโน้มปี 2568 ว่า เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4/2567 ขยายตัว 3.2% ขยายตัวจากไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 ที่ 0.4% ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยปี 2567 ขยายตัว 2.5% เติบโตจากการขยายตัว 2% ในปี 2566 โดยการบริโภคภาคเอกชนขยายตัว 4.4% และการอุปโภคภาคครัวเรือนขยายตัว 2.5% การลงทุนภาครัฐขยายตัว 4.8% ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนลดลง 1.6% ส่วนมูลค่าการส่งออกใน

รูปดอลลาร์ขยายตัว 5.8% อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ 0.4% และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 2.3% ของ GDP ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2568 สศช.คาดว่าจะขยายตัว อยู่ที่ 2.3-3.3% (ค่ากลางอยู่ที่ 2.8%) ซึ่งอัตราดังกล่าวรวมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตแล้ว โดยคาดการณ์อุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัว 3.3% และ 3.2% ตามลำดับ มูลค่าการส่งออกในรูปแบบดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 3.5% อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.5-1.5% และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 2.5% ของ GDP โดยมีปัจจัยสนับสนุนคือ

1.การเพิ่มขึ้นของรายจ่ายภาครัฐ โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุน 2.การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการบริโภคภาคเอกชนและการปรับตัวดีขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน 3.การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง และ 4.การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการส่งออกสินค้า

อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยง อาทิ ความเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก ความเสี่ยงจากนโยบายการค้าโลก และต้องจับตามโยบายสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะมาตรการขึ้นอัตราภาษีนำเข้าและการจัดเก็บภาษีศุลกากร อาจทำให้ GDP ไม่ถึง 3% ภาวะหนี้สินครัวเรือนและภาคธุรกิจที่อยู่ในระดับและความเสี่ยงจากการผันผวนใน



ดนุชา พิชยนันท์

ภาคการเกษตร ทั้งผลผลิตและราคาสินค้าเกษตรสำคัญ โดยที่การลงทุนภาครัฐ การส่งออก และการท่องเที่ยวยังเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักในปีนี้.